
 
Fundargerð skó lara ðs Hraunvallaskó la  

Dags: 11.12. 2015. Fundur haldinn í fundarherbergi skólans frá kl.  14.00-15.30 

Mættir: Lars Jóhann Imsland, Guðrún Sturlaugsdóttir, Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir, Kristjana 

Árnadóttir, Reynir Þór Magnússon, Jóhanna Inga Hjartardóttir, Valgerður Ósk Almarsdóttir, 

Harpa Magnúsdóttir (fjarverandi), Viktor Breki og Tinna.  

Dagskrá  

1. Greining á umferðaröryggi við Hraunvallaskóla 

 Bryndís Friðriksdóttir, byggingarverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu mætti á 
fundinn en hún er að vinna að greiningu á umferðaröryggi við grunnskólana í 
Hafnarfirði og mun sú vinna verða hluti af umferðaröryggisáætlun fyrir 
sveitarfélagið. Hluti af vinnunni er að hafa samráð við grunnskólana og 
skólaráð til að ræða almennt um öryggi á leiðum til og frá skólanum sem og 
aðrar ábendingar sem ráðið vill koma á framfæri.  

 Margar gagnlega ábendingar komu frá fundarmönnum sem Bryndís mun nota 
í sinni vinnu. Könnun verður lögð fyrir nemendur í 5 daga í janúar en Bryndís 
mun vera í sambandi við skólastjóra þegar nær dregur.   

 

2.  Skólanámskrá 

 Skólanámskrá, nám og kennsla, lögð fram til kynningar. Skólaráð staðfesti 

umfjöllun um skólanámskránna með undirskrift sinni.  

 

3. Önnur mál 

 Rætt um stöðu tæknimála í skólanum (tölvur, skjávarpar, tjöld, þráðlaust 

net). Landið að lyftast en enn vantar mikið af tölvum.  

 Rætt um samræmdu prófin. Niðurstöður skólans kynntar síðar.   

 
  

Fundargerð ritaði Lars Jóhann Imsland 


